

Số: 2526/LĐT BXH-TCĐN
V/v trả lời chất vấn của Đại biểu
Quốc hội khóa XIII

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Tân
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

Được sự ủy quyền của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo Đại biểu Quốc hội về nội dung chất vấn: "... việc dạy nghề, kiến thức pháp luật cho ngư dân để có nguồn nhân lực tương ứng, đủ mạnh để phát triển kinh tế biển mà trực tiếp là khai thác hải sản và thực thi pháp luật trên biển. Nếu có, khi nào thì thực hiện, với nguồn lực nào..." như sau:

Việc dạy nghề cho người lao động nói chung và dạy nghề cho lao động nông thôn, trong đó có đối tượng ngư dân được Chính phủ rất quan tâm. Ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề, kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề trong ngân sách nhà nước hàng năm và giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện, trong đó có tổ chức dạy nghề máy trưởng, thuyền trưởng, khai thác thủy sản, chế biến bảo quản thủy sản cho ngư dân.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thí điểm mô hình dạy nghề máy trưởng, thuyền trưởng hạng 4 cho ngư dân gắn với việc thành lập tổ đoàn kết, ngư đội, nghiệp đoàn nghề cá và đã tổng kết, xây dựng quy trình tổ chức lớp dạy nghề để hướng dẫn địa phương thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng, ban hành chương trình đào tạo nghề máy trưởng, thuyền trưởng cho ngư dân trên tàu cá, cùng với những nội dung về kỹ thuật chuyên ngành còn có các nội dung kiến thức về Luật Biển Việt Nam, Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển, Luật Thủy sản, các nghị định, hiệp định liên quan, các kiến thức về vùng biển, về chế độ pháp lý của vùng biển. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Đề án dạy nghề đối với ngư dân giai đoạn 2011-2015 của tỉnh và bố trí ngân sách địa phương để thực hiện.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay tại 28 tỉnh, thành phố ven biển đã có trên 7,3 vạn ngư dân được đào tạo nghề máy trưởng, thuyền trưởng hạng V (tàu nhỏ) và trên 1,25 vạn ngư dân được đào tạo nghề máy trưởng, thuyền trưởng hạng IV (tàu đánh cá từ 90 CV trở lên). Nguồn lực thực hiện đào tạo nghề máy trưởng, thuyền trưởng tàu cá hạng V và hạng IV từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và nguồn từ ngân sách địa phương đối với các tỉnh tự cân đối ngân sách.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/6/2013 phê duyệt nghề trọng điểm và trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Nguồn lực thực hiện từ Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề. Riêng lĩnh vực đóng tàu, vận tải biển, khai thác, bảo quản, chế biến thủy sản, có 10 nghề được xác định là trọng điểm ở các cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia để tập trung đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực quan trọng này, gồm các nghề: Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy, Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu thủy, Sửa chữa máy tàu thủy, Chế biến và bảo quản thủy sản, Điện tàu thủy, Cơ điện lạnh thủy sản, Khai thác đánh bắt hải sản, Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ và Bảo vệ môi trường biển. Đến nay, có 14 trường cao đẳng nghề và 16 trường trung cấp nghề tổ chức tuyển sinh các nghề này, với quy mô đào tạo 2.520 sinh viên cao đẳng nghề, 3.155 học sinh trung cấp nghề/năm.

Để sẵn sàng đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng và thủy thủ cho ngư dân đánh bắt xa bờ bằng tàu sắt thay cho tàu gỗ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động tập hợp những trường đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực thủy sản và hàng hải để hội thảo lấy ý kiến, xây dựng chương trình, tài liệu để đào tạo cho đối tượng này, dự kiến đến cuối năm 2014 các chương trình và tài liệu sẽ hoàn thành để có thể đào tạo cho lao động đánh bắt xa bờ bằng tàu sắt, phục vụ cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với ngư dân.

Ngày 07/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, quy định các chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng báo cáo và cảm ơn sự quan tâm của Đại biểu đối với lĩnh vực của Bộ, ngành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội;
- Ban Dân nguyện - UBTV Quốc hội;
- Trường đoàn ĐBQH 63 tỉnh, thành phố
- Ủy ban VHGD TNTNNĐ Quốc hội;
- Ủy ban CVĐXH Quốc hội;
- Vụ phục vụ Hoạt động giám sát, VPQH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Công TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: KGVX, TKBT, TH, V.III, KTTH, PL;
- Lưu: VT, TCDN

BỘ TRƯỞNG



Phạm Thị Hải Chuyên